



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ /2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เปิดประตู สัญจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ “เปิดประตู สัญจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิจัยแห่งจุฬาฯ, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ, และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับแอดมิชชั่นฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึง ในปีการศึกษา 2550 ด้วยการจัดกิจกรรม “เปิดประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR ครั้งที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” รวมทั้งการแนะนำให้เข้าใจระบบการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เปิดประตู สัญจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

▪ **คณะกรรมการอำนวยการ**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

▪ **คณะกรรมการดำเนินงาน**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ

■ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์	กรรมการ
แผนกงานอาคารและสถานที่	กรรมการ
แผนกงานยานพาหนะ	กรรมการ
แผนกงานเอกสารการพิมพ์	กรรมการ
แผนกงานรักษาความปลอดภัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและเลขานุการ

■ คณะกรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ	ประธานกรรมการ
นางเบ็ญจภรณ์ ฅณรงค์การดี	กรรมการ
นางพวงผกา จันทร์พรหม	กรรมการ
นางกานต์พิชชา หनुบุญ	กรรมการ
นางสาวศรัญญา ชูสกุล	กรรมการ
นางสาวจันทนา ชอบรัก	กรรมการ
นางสาวรัตนาพรณ์ ทรัพย์อ่อน	กรรมการ
นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ	กรรมการ
นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง	กรรมการ
นางสาวอรทัย อรรคบุตร	กรรมการ
นางสาวศิริไพร กัณธิยา	กรรมการ
นางสาววรรณิ ทองกลม	กรรมการ
นางสุนิษา ควบพิมาย	กรรมการ
แผนกงานสวัสดิการ	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549

(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ที่

วันที่ 24 ตุลาคม 2549

เรื่อง เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ “เปิดประตู สัจจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ “เปิดประตู สัจจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 12.30–15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงขอเสนอคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานฯ (ดังที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เมื่อเห็นสมควรโปรดลงนาม

(นายวิชาญ ศรีสัตตบุตร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน